



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ  
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ โดยกำหนดรับสมัครวันที่  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน  
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ถือว่าประกาศผลการคัดเลือกนี้  
เป็นหนังสือเรียกตัว โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ  
ในการบรรจุและแต่งตั้ง

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ หรือคุณสมบัติหรือสาขาวิชาเอกที่นำมาสมัคร ก.ค.ศ. ไม่ได้รับรองก่อน  
หรือภายในวันปิดรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป  
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม จะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วาที่ร้อยตรี

(นพดล รักษ์แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควท.) ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แนบประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล	สถานศึกษาที่บรรจุ
๑	๐๑	นายสถิติ เลื่อนแก้ว	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเอกสารไปในวันรายงานตัว ดังนี้

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษา **ฉบับจริงพร้อมสำเนา** จำนวน ๒ ฉบับ
- ระเบียนผลการเรียน (Transcript) ปริญญาตรี และปริญญาโท **ฉบับจริงพร้อมสำเนา** จำนวน ๒ ฉบับ
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกโดยคุรุสภา หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์ที่คุรุสภานุมัติแล้ว โดยจะต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันปิดรับสมัคร ที่ยังไม่หมดอายุ **ฉบับจริงพร้อมสำเนา** จำนวน ๒ ฉบับ
- ทะเบียนบ้าน **ฉบับจริงพร้อมสำเนา** จำนวน ๒ ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน **ฉบับจริงพร้อมสำเนา** จำนวน ๒ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีต่าง ๆ ติดอินทรีนุประดับช่อชัยพฤกษ์ ๓ ดอก หน้าตรง ไม่สวมหมวกแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ ซม. x ๓ ซม. จำนวน ๑ รูป
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) **ฉบับจริงพร้อมสำเนา** จำนวน ๑ ชุด

เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมลงวันที่กำกับ